




ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์ การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำ หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภท ทั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้กรุงเทพมหานครพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมิน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้ง เค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่าน การคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน
๑.	นางณัฐกมล ผลเกตุ	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๕๗๕)	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๕๗๕)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้าน- การพยาบาล โรงพยาบาล เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายภัทรธำมภ์ ทรธรานนท์)
ปลัดกรุงเทพมหานคร

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางณัฐกมล ผลเกิด
 เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลทั่วไป)
 ตำแหน่งเลขที่ รพจ.๕๗๕

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา ๑.๒ ประวัติการรับราชการ ๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและ การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือได้รับยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว ๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรง ตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่ง ในสายงานที่จะคัดเลือก ๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต - อายุราชการ ๒๕ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๓๕ ถึงวันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๐) - ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ เป็นเวลา ๖ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๐) - ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๒๕ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๓๕ ถึงวันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๐) - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และ การผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๕๑๑๐๔๖๘๑๙
๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล - ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชา ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๔
๓. อื่นๆ(ระบุ).....	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางณัฐกมล ผลเกตุ

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลทั่วไป)

(ตำแหน่งเลขที่ รพจ.๕๗๕)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน ผลของการใช้รูปแบบการเตรียมผู้ป่วยสำหรับตรวจสอบสมรรถภาพหัวใจ ด้วยการเดินสายพาน

ห้องตรวจสอบสมรรถภาพหัวใจ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

ช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)

สังกัด ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่ขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

การตรวจสอบสมรรถภาพหัวใจด้วยการเดินสายพานเป็นหัตถการที่ควรได้รับการเตรียมตัวก่อนการตรวจ เพราะอาจมีผลให้เกิดความวิตกกังวล และความสามารถในการปฏิบัติตนลดลง ความวิตกกังวล และความสามารถในการปฏิบัติตนจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความรู้ของผู้ป่วยก่อนการตรวจ การให้ผู้ป่วยได้รับรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลรูปแบบขั้นตอนการเตรียมตัวและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง เมื่อมารับการตรวจจะช่วยให้ระดับความวิตกกังวลของผู้ป่วยลดลง และยังเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง

การศึกษานี้เป็นการศึกษากึ่งทดลอง วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้รูปแบบการเตรียมผู้ป่วย สำหรับตรวจสอบสมรรถภาพหัวใจด้วยการเดินสายพาน ห้องตรวจสอบสมรรถภาพหัวใจ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ ถึงเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยที่เข้ารับ การตรวจสอบสมรรถภาพหัวใจด้วยการเดินสายพาน ห้องตรวจสอบสมรรถภาพหัวใจ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจำนวน ๕๐ คน และแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุมและ กลุ่มทดลอง กลุ่มละ ๒๕ คน กลุ่มควบคุมให้การพยาบาลแบบปกติ กลุ่มทดลองเป็นกลุ่มที่ได้รับการใช้รูปแบบ การเตรียมผู้ป่วยสำหรับตรวจสอบสมรรถภาพหัวใจด้วยการเดินสายพาน ก่อนวันมาตรวจเครื่องมือประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ ๑) รูปแบบการเตรียมผู้ป่วยสำหรับตรวจสอบสมรรถภาพหัวใจด้วยการเดินสายพาน ๒) แบบสอบถาม ข้อมูลส่วนบุคคล แบบวัดความวิตกกังวล แบบวัดความสามารถในการปฏิบัติตน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม คอมพิวเตอร์สำเร็จรูปโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ Independent t-test และ Paired t- test ผลการศึกษาพบว่า ภายหลังจากการใช้รูปแบบการเตรียมผู้ป่วยตรวจสอบสมรรถภาพหัวใจด้วย การเดินสายพาน พบว่ากลุ่มทดลองมีความวิตกกังวลต่ำกว่ากลุ่มควบคุม และมีความสามารถในการปฏิบัติตนสูงกว่า กลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕

จากผลการศึกษา ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะให้มีการนำรูปแบบการเตรียมผู้ป่วยสำหรับการตรวจ สมรรถภาพหัวใจด้วยการเดินสายพาน มาใช้ในการพยาบาล จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ป่วยเกิดความเข้าใจลดความวิตกกังวล และปฏิบัติตนในการเตรียมตรวจสอบสมรรถภาพหัวใจด้วยการเดินสายพานได้ถูกต้อง

ประโยชน์ที่ได้รับ

นำรูปแบบการเตรียมผู้ป่วยสำหรับตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการเดินสายพานที่เหมาะสม ให้พยาบาลนำไปใช้เพื่อลดความวิตกกังวล และเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติตนของผู้ป่วยที่ได้รับ การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการเดินสายพาน ห้องตรวจสมรรถภาพหัวใจ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อข้อเสนอ การพัฒนาสื่อการสอน เรื่อง การปฏิบัติตัวก่อนและหลังตรวจหัวใจด้วยวิธีสอดกล้องผ่านทางหลอดอาหาร (Transesophageal echocardiogram)

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติทราบถึงสาเหตุของการตรวจหัวใจด้วยวิธีสอดกล้องผ่านทางหลอดอาหาร
๒. เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติที่ได้รับการตรวจหัวใจด้วยวิธีสอดกล้องผ่านทางเดินอาหารมีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตัวก่อนและหลังการตรวจได้อย่างถูกต้อง
๓. เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนในขณะที่ตรวจและหลังการตรวจหัวใจด้วยวิธีสอดกล้องผ่านทางเดินอาหาร
๔. เพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ป่วยและญาติในการตรวจหัวใจด้วยวิธีสอดกล้องผ่านทางเดินอาหาร
๕. เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความพึงพอใจ และมั่นใจในบริการของหน่วยโรคหัวใจ

เป้าหมาย

ผู้ป่วยและญาติเกิดความพร้อมในการตรวจหัวใจด้วยวิธีสอดกล้องผ่านทางเดินอาหารของหน่วยโรคหัวใจ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ร้อยละ ๑๐๐
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยและญาติมีความรู้เกี่ยวกับการตรวจหัวใจด้วยวิธีสอดกล้องผ่านทางหลอดอาหาร
๒. ผู้ป่วยสามารถเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจและปฏิบัติตัวขณะได้รับการตรวจหัวใจด้วยวิธีสอดกล้องผ่านทางเดินอาหาร ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนจากการตรวจ
๓. เพิ่มความมั่นใจของผู้ป่วยในการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจ
๔. ผู้ป่วยปลอดภัยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนทั้งในขณะที่ตรวจและหลังการตรวจ
๕. ผู้ป่วยและญาติเกิดความพึงพอใจ และมั่นใจในการให้บริการของหน่วยโรคหัวใจ